



มจร. เปิดบ้านแถลงข่าว ๑๖ สถาบันร่วม CADENZA ฟุตซอลมินิ ยู-ลีก 2016

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นเจ้าภาพจัดแถลงข่าว “คาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิ ยู-ลีก 2016” ซึ่งเงินรางวัล สถาบันการศึกษาชื่อดัง ร่วมพาดแข้ง ๑๖ สถาบัน พร้อมเปิดสนามแรก ๑๕ กุมภาพันธ์นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์ พลเดช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะประธานการจัดการแถลงข่าว กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดงานแถลงข่าว การแข่งขัน CADENZA ฟุตซอลมินิ ยู-ลีก 2016” ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ ถือว่าเป็นเกียรติที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานแถลงข่าวครั้งนี้

“สำหรับผู้ที่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยนายนคร ชัยมณี เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ร่วมกับ ชมรมพัฒนาฟุตซอลเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬา CADENZA ให้การสนับสนุนชุดการแข่งขัน ชุดจำลองให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคน ทุกสถาบัน

โดยการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่ ๑๕ ก.พ. - ๓๐ มีนาคมนี้” ผศ.ธนทรศน์ กล่าว

สถาบันการศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย ม.ธนบุรี ม.มหิดล ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต ม.หอการค้าไทย ม.รังสิต ม.กรุงเทพ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.นอร์ทกรุงเทพ ม.รัตนบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มรภ.สวนสุนันทา และมรภ.จันทรเกษม

ด้านอาจารย์ธนากร ไช้มุก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลจันทรเกษม กล่าวว่า การแข่งขันรายการนี้ เปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหน้าใหม่ได้มีเวทีแจ้งเกิดอย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เห็นได้จากทีมฟุตซอลของ ม.เกษมบัณฑิต ที่เริ่มต้นจากการแข่งขันรายการนี้ และก้าวไปสู่การคว้าแชมป์รายการดิวิชั่น ๑



แถลงข่าว : ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน “คาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิ ยู-ลีก” 2016 ครั้งที่ ๓ และตัวแทน ๑๖ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมถ่ายภาพหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าว โดยมีรศ.จันทรเกษม เป็นเจ้าภาพจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๓๒ เมื่อเร็ว ๆ นี้

และแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ๒ ปีซ้อน จากนักกีฬาในชุดเดียวกันที่แข่งขัน “ทีมฟุตซอลจันทรเกษมก็เช่นเดียวกันสามารถพัฒนาฝีเท้าเข้าสู่ลีกอาชีพได้ ๔ คน ซึ่งมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกันที่ใช้เวทีการแข่งขันรายการนี้ในการพัฒนาและยกระดับฝีเท้านักเตะจนประสบความสำเร็จ อ่านต่อหน้า ๖

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร คณะเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรครั้งที่ ๒ เครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้นักศึกษา ระหว่างวันที่

เด็กจันทรเกษม คว้ารางวัล แข่งขันทักษะวิชาการเกษตร

๒๕ - ๒๙ มกราคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ กล่าวว่า ทางคณะเกษตรและชีวภาพได้ปลูกฝังและพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาเข้าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ คือ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่นักศึกษา ทั้งยังเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วย

“การแข่งขันครั้งนี้ มี ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วม ซึ่งเป็นความร่วมมือของเครือข่ายในการพัฒนาด้านวิชาการให้นักศึกษา อีกทั้งจะเป็นการพัฒนาการเรียนรู้นอกหลักสูตรด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ และคุณธรรม

จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา” ผศ.โกเมนทร์ กล่าว

ด้านนายรัตชัย อุดม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรและชีวภาพ ชั้นปีที่ ๔ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ กล่าวเพิ่มเติมว่า “รางวัลที่ได้รับสร้างความภาคภูมิใจของตนเองตลอดจนสาขาวิชา และการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ยังเป็นตัวบ่งชี้ว่าศักยภาพว่าตนอยู่ในระดับไหน สิ่งไหนที่เราควรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อยกระดับตนเอง และนำความรู้ที่มีไปพัฒนาศักยภาพโดยรวมของสาขาวิชา คณะ ตลอดจนมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงต่อไป” นายรัตชัยกล่าว



เด่นในฉบับ

“UBI Open House 2016”
บ่มเพาะน.ศ. เรียนรู้หลักสูตรกิจ



BOOK in my mind



“หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มโปรดเลยคะ อ่านแล้วทำให้นึกถึงความทรงจำ รอยยิ้มตอนเด็ก ๆ ที่ไปเที่ยวกับครอบครัว” “ใหม่” นางสาว สุวิมล เพ็ชรภักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชา พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ดิกรีนิกกีฬา แคมปัสต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวถึงหนังสือเล่มโปรดของเธอให้ฟัง

“หนังสือเล่มนี้ เป็นงานเขียนของ ชาต ภิรมย์กุล มีชื่อว่า “สุขบนหลังอาน” หนังสือ

ที่จะชวนและพาเราไปชมนก ชมไม้ พร้อมวิถี บันจาร์ยานให้เราทุกคนได้สัมผัสกับความ สุข บนหลังอาน เป็นเรื่องราวเกิดขึ้น ระหว่างทางที่ผู้เขียนบันจาร์ยานพาเที่ยวไป ชิมไป ไกลบ้างใกล้บ้าง กลายมาเป็นแรลลี่แห่ง ความสนุกของนักปั่น หนังสือเล่มนี้จะได้พาไป พบความสุขอีกรูปแบบหนึ่งในการปั่นจักรยาน ที่เป้าหมายไม่ได้อยู่แค่ระยะทางหรือความเร็ว แต่เป็นมุมมองของ ชาต ภิรมย์กุล ในฐานะ ที่เป็นนักปั่นสายกิน-เที่ยว ไม่ว่าจะทริปไหน ๆ เขาก็มักจะมีร้านอร่อยเด็ดมาแนะนำเสมอ นั่นทำให้ออกจากเส้นทางใหม่ ๆ ที่เราจะได้อรรถ ยังทำให้รู้จักการออกกำลังกายส่วนขา พร้อม เรื่องฮา ๆ ที่จะมาช่วยเติมรอยยิ้ม หนังสือเล่มนี้ จึงอุดมไปด้วยร้านอาหารอร่อยที่ทำให้เราไป ลองบริหารฟุงกันตลอดทั้งเล่ม” ใหม่เล่าให้ ฟังถึงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดีและ ชวนติดตาม แล้วยังเล่าอีกว่า

“ใหม่ประทับใจเนื้อหาในเล่มนี้มากคะ เพราะไม่ว่าสถานที่นั้นจะอยู่ไกลแค่ไหน เขา ยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวการท่องเที่ยวนั้น ออกมาให้เราได้รับรู้ถึงความสวยงาม ทั้งยังได้ ความรู้ใหม่ ๆ เช่น เรื่องแหล่งท่องเที่ยวทั้งใน กรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงเทคนิค การออกทริปปั่นจักรยาน สามารถนำข้อมูล เหล่านั้นไปใช้เป็นคู่มือการท่องเที่ยวได้เลยคะ” ใหม่เล่าถึงความประทับใจและสิ่งที่เธอได้จาก หนังสือเล่มโปรด

นอกจากนี้ นักกีฬาของเรา ยังบอกอีกว่า

“

ไม่จำเป็นต้องอ่านเฉพาะ หนังสือเรียน มีหนังสืออีกหลาย ประเภทที่น่าสนใจ ยิ่งเป็นหนังสือ ที่ชอบก็ยิ่งทำให้เราตั้งใจอ่าน และสนุกกับการอ่านหนังสือมาก ยิ่งขึ้นคะ”

”

“ไม่ใช่แค่หนังสือเล่มโปรดเท่านั้นที่เธออ่าน แต่ ยังชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ค่อยติดตามข่าวสาร บ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา เป็นการฝึกตนเองให้ เป็นคนรอบรู้ ทันเหตุการณ์ รวมทั้งอ่านหนังสือ การ์ตูน เพราะช่วยผ่อนคลายความเครียดจาก การเรียน” ใหม่กล่าว

“สำหรับใหม่แล้ว การอ่านหนังสือไม่ใช่แค่ ได้ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังทำให้พัฒนา ด้านความคิด และการพูดคุย ไม่จำเป็นต้อง อ่านเฉพาะในหนังสือเรียน มีหนังสืออีกหลาย ประเภทที่น่าสนใจ ยิ่งเป็นหนังสือที่ชอบก็ยิ่ง ทำให้เราตั้งใจอ่านและสนุกกับการอ่านหนังสือ มากยิ่งขึ้นคะ

อยากฝากถึงคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ ให้ ลองหยิบหนังสือสักหนึ่งเล่ม มาอ่านดูเล่น ๆ แล้วจะรู้ว่า มีเรื่องราวดี ๆ และความสนุกอยู่รอบ ตัวเราจากการอ่านหนังสือคะ” ใหม่เล่าทิ้งท้าย

He&She said

เตรียมตัว... สอบกลางภาค!!!

ผ่านไปไวมาก เพิ่งจะเปิดเทอมได้ไม่นาน ก็เข้าสู่ช่วงสอบกลางภาคกันแล้ว สำหรับนักศึกษาคงเป็นช่วงเวลาที่กังวลและเครียดกันไม่น้อย เราลองมาฟังความคิดเห็นของน้อง ๆ จันทรเกษมกันดีกว่า ว่าเขาเตรียมตัวกันอย่างไรในการสอบกลางภาค และมีวิธีอย่างไรที่จะไม่ให้ต้องเคร่งเครียดกับการสอบมากเกินไป



นางสาวอมรรัตน์ อธิจันทร์ (ปาล์ม)

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดตารางอ่านหนังสือสอบให้ดีคะ เตรียมอ่านหนังสือแต่เนิ่น ๆ ให้เวลากับวิชาที่ ยากก่อน ถ้าวิชาไหนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจก็จะลองไปปรึกษาเพื่อนที่เรียนเก่ง ๆ ส่วนเวลา เครียดจะดูหนัง คุยกับเพื่อน และที่สำคัญที่สุด คือ เตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อต่อสู้กับ ความเครียดโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคะ



นายจรรพงค์ บัวขาว (ออม)

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ชวนเพื่อนที่เก่ง ๆ มาช่วยติววิชาที่ยังไม่เข้าใจ ลองทำแบบฝึกหัด เพื่อทบทวนความเข้าใจในตัว รวมถึงอ่าน ทบทวนบ่อย ๆ เน้นจุดที่สำคัญ ส่วนเวลาที่เครียด ก็หากิจกรรมผ่อนคลายความเครียด เช่น ออกมาสูดอากาศนอก ห้อง ออกกำลังกาย ฟังเพลง แล้วค่อยเริ่มต้นอ่านใหม่ครับ



สารจากผู้บริหาร

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

คณะวิทยาศาสตร์ มีปรัชญา เชื่อว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่คุณธรรม เป็นฐานการสร้างภูมิปัญญาที่เป็นเลิศ สารผู้บริหารครั้งนี้ จึงอยากจะบอกเล่าถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศ บ่งบอกถึงศักยภาพของประเทศได้ ดังนั้นแล้วเราจะเห็นได้ถึงการวางนโยบายในหลากหลายมิติของรัฐบาล เพื่อเป็นการขับเคลื่อนประเทศให้สามารถแข่งขันกับประชาคมโลกได้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต้องพัฒนาสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศโดยรวม และสอดคล้องกับความต้องการและการพัฒนาของภาคส่วนต่าง ๆ และมุ่งสู่การผลิตหรือการนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและทางเราต้องแสวงหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ

คณะวิทยาศาสตร์มีหลักคิดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่ออาจารย์และนักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าและติดตามความก้าวหน้าศาสตร์ด้านนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนและปรับทิศทางให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของมหาวิทยาลัย อาทิ นโยบายด้านสุขภาพและอาหาร ศาสตร์ด้านการพัฒนาตามช่วงวัย วิทยาการด้านระบบราง และวิทยาการด้านดิจิทัล

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และดำเนินโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom เพื่อนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนอย่างแท้จริง รวมถึงช่วยขยายโอกาส สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ตอบโจทย์ในยุคที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลจักรสำคัญในการผลักดันขีดความสามารถและการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ แล้วยังมีรูปแบบการศึกษายุคใหม่ การเรียนรู้ที่เราคุ้นเคยได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการที่มีต่อเทคโนโลยี



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ศรีมาชัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์





ใคร ๆ ก็ตั้งคำถามว่าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจคืออะไร บ่มอะไรเพาะอะไร เกี่ยวอะไรกับธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ หรือ UBI เป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดความเข้มแข็ง ผ่านกลไกและกระบวนการในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นพื้นฐานอย่างเป็นระบบและครบวงจร ผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจนั้น มักมีโอกาสรุ้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญ ที่จะส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทีมงานจันทร์กระจ่างฟ้าจึงถือโอกาสพูดคุยกับ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (UBI) ถึงโครงการ

ดี ๆ ที่ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้จัดขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจในการทำธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ กับโครงการ “CRU__UBI Open House 2016 ครั้งที่ ๑” ครับ

นายสัตวแพทย์ ดร.สมเกียรติ ศิลสุทธิ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เล่าว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำเสนอถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป จึงเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ได้เยี่ยมชม ตลาดนัดผู้ประกอบการ การแสดงนิทรรศการ การสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมสนับสนุนการช่วยสร้างการรับรู้และความตระหนัก ของจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ก.พ.ที่ผ่านมา

“การจัดโครงการ Open House ครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เยี่ยมชม ตลาดนัดผู้ประกอบการ การแสดงนิทรรศการ การสัมมนาเชิงวิชาการ กิจกรรมสนับสนุนการ

ที่ช่วยสร้างการรับรู้และความตระหนัก ได้เห็นผู้ประกอบการที่ได้การบ่มเพาะที่เป็นศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจ ได้สัมผัสประสบการณ์จากผู้ประกอบการจริง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนัก และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ” น.สพ.ดร. สมเกียรติ เล่าถึงการจัดโครงการ Open House ครั้งนี้

กิจกรรม CRU__UBI Open House 2016 ถือได้ว่าเป็นโครงการที่จะเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจในด้านของการทำธุรกิจ โดยทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ จะจัดกิจกรรมเป็น ๒ กิจกรรมหลัก ๆ คือ การสัมมนาวิชาการ และการออกร้านของผู้ประกอบการในสังกัด และชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ

“การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นหัวข้อ “Digital Marketing Know & How to” เป็นการสัมมนาวิชาการจะเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้นักศึกษา และบุคลากร ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของหลักการใช้ Digital Marketing เพราะในปัจจุบันมีความสำคัญในการทำธุรกิจในทุก ๆ รูปแบบ เป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นการทำธุรกิจแบบไร้พรมแดน การทำธุรกิจในรูปแบบนี้

เป็นโอกาสอันดีที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ ที่ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ จัดขึ้นมาครั้งนี้อะยากเห็นนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาและการออกร้านจะได้รับแนวคิดใหม่ ๆ ในการที่จะทำธุรกิจ เพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันไม่ได้คิดที่จะผลิตบัณฑิตออกไป เพื่อที่จะไปทำงานในระบบอย่างเดียว แต่ต้องการให้บัณฑิตมีธุรกิจส่วนตัว สามารถที่จะเป็นนายของตัวเองได้



ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน สามารถทำที่บ้าน หรือถ้าเป็นนักศึกษา ก็สามารถทำธุรกิจพร้อมกับการเรียนได้อีกด้วย ซึ่งในการสัมมนาก็จะมีกรณีตัวอย่างจากผู้ประสบความสำเร็จในด้านของการทำธุรกิจรูปแบบนี้มาแล้วถึงประสบการณ์การทำธุรกิจ และอีกหนึ่งกิจกรรม จะเป็นการออกร้านในส่วนของ การออกร้านจะเน้นให้นักศึกษาที่เรียนในด้านของธุรกิจ

ด้านการตลาด ด้านของวิทยาศาสตร์การอาหาร และด้านอื่น ๆ ที่สนใจอยากจะทำธุรกิจ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการ รวมทั้งยังมีผู้ประกอบการที่อยู่ในสังกัดของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ นำสินค้ามาจำหน่าย ในส่วนของกิจกรรมนี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน นักศึกษาเองก็จะรู้ว่าผู้ประกอบการเต็มตัวมีหลักในการทำธุรกิจยังไง”

น.สพ.ดร. สมเกียรติ เล่าถึงกิจกรรมพร้อมเสริมต่ออีกว่า โครงการนี้ ไม่เพียงให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ แต่ยังให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากผู้ประสบความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาจันทร์เกษมอีกด้วย

“เป็นโอกาสอันดีที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ ที่ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ จัดขึ้นมาครั้งนี้อะยากเห็นนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาและการออกร้านจะได้รับแนวคิดใหม่ ๆ ในการที่จะทำธุรกิจ เพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันไม่ได้คิดที่จะผลิตบัณฑิตออกไป เพื่อที่จะไปทำงานในระบบอย่างเดียว แต่ต้องการให้บัณฑิตมีธุรกิจส่วนตัว สามารถที่จะเป็นนายของตัวเองได้”

น.สพ.ดร. สมเกียรติ เล่าถึงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อตัวนักศึกษาและผู้สนใจในการทำธุรกิจ

น.สพ.ดร.สมเกียรติ เล่าต่ออีกว่า การจัดกิจกรรม CRU__UBI Open House 2016 ครั้งนี้อะยากจะประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และจะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นการรับรู้ของนักศึกษาสร้างโอกาส แรงจูงใจ และส่งเสริมให้เหล่านักศึกษา ผู้ประกอบการรวมถึงผู้สนใจทั่วไป เป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในธุรกิจที่ตนเองสนใจ ให้เติบโต เข้มแข็งและยั่งยืน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของชมรมนักศึกษารวมไปถึงผู้ประกอบการที่อยู่ในสังกัด

“ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ยังสนับสนุนในการจัดตั้งชมรมสำหรับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความตระหนัก และจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมของชมรมจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือในการปฏิบัติงาน โดยเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการจัดจำหน่าย”

น.สพ.ดร.สมเกียรติ เล่าถึงการสนับสนุนจัดตั้งชมรมของนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

โครงการเปิดบ้านเรียนรู้ UBI นับเป็นสิ่งสำคัญที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ นำเสนอถึงบทบาทหน้าที่สำคัญ เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป จึงเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ได้เยี่ยมชม ตลาดนัดผู้ประกอบการ การแสดงนิทรรศการ การสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมสนับสนุนที่ช่วยสร้างการรับรู้และความตระหนัก ของจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ

“ผู้ที่เข้าร่วม และเยี่ยมชมงานก็จะได้ภาพของการจัดกิจกรรม และที่รู้จัก UBI ด้วย เพราะว่าในมหาวิทยาลัยหลายหน่วยงานยังไม่รู้จักศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอยู่ตรงไหน ทำอะไร ทำหน้าที่อย่างไร มีบทบาทอะไร ก็คิดว่าหลังจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ก็คงจะทำให้การเรียนรู้ เข้าใจในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และเข้าใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ก็จะจัดกิจกรรมดี ๆ ที่จะมอบโอกาสให้กับนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ในเรื่องของการทำธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ อีก”

น.สพ.ดร. สมเกียรติ เล่าสรุปทิ้งท้าย

อังกฤษธุรกิจ จัดงาน B.E. Day พัฒนาทักษะภาษา รับอาเซียน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงาน Business English Day เชิญวิทยากรชาวต่างชาติให้ความรู้ ส่งเสริมการฝึกฝน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ด้านให้มีประสิทธิภาพ

อาจารย์ปาริชาติ ฉิมคล้าย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในฐานะกรรมการและเลขานุการดำเนินงาน กล่าวว่า งาน Business English Day เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน

ในปีนี้นางมีคอนเซ็ปต์ว่า B.E. me for AEC หมายถึง การเรียนรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจส่งผลอย่างไรกับนักศึกษาในประชาคมอาเซียนหรือโลกของการทำงานในอนาคต โดยคอนเซ็ปต์ดังกล่าวเน้น เรืออากาศเอกหญิงพิรดา อนุเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นผู้คิด และได้รับการสนับสนุนจากคณะอาจารย์ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมนี้

“รูปแบบกิจกรรมครั้งนี้ มีทั้งความเป็นวิชาการและกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน และได้เชิญ Mr.Ricky Allen Caynor Jr. และ Mr.Jason B. Sperling มาร่วมเป็นวิทยากรให้

ความรู้ ในหัวข้อ Business English Day in AEC Market และ Business English Day in Global Market

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๒ การออกบูทอาเซียนเกม ๑๐ ประเทศ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ทั้งยังได้เชิญคณะเยาวชนนักศึกษาชาวอเมริกัน ร่วมงาน พร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน” อาจารย์ปาริชาติ กล่าว

อาจารย์ปาริชาติ กล่าวต่อว่า ภายในงานยังมีการมอบรางวัล การประกวดผลงาน การเขียนบทความและวิดีโอฟรีเซนเทนซ์ ในหัวข้อ B.E. me for AEC ซึ่งคัดเลือกจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจทุกชั้นปี

“ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษทักษะรอบด้าน และสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา รวมถึงยังช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน” อาจารย์ปาริชาติ กล่าว

ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม Business English Day ในวันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารจันทรา-กาญจนานิกะ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.

มจร.เปิดบ้านแถลงข่าว

ต่อจากหน้า ๑

ทั้งนี้ ยังเป็นทางเลือกสำหรับทีมในฟุตบอลโลกที่จะคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันในปลายเดือนมีนาคมนี้ เนื่องจากคุณสมบัตินักกีฬาที่จะลงแข่งขันได้นั้น ต้องไม่เคยผ่านการลงเล่นในนามทีมฟุตบอลชาติไทยทุกชุด หรือฟุตบอลไทยแลนด์ลีก จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นฝีเท้าพัฒนาการของเยาวชนในระดับอุดมศึกษาครั้งนี้” อาจารย์ธนากร กล่าว

อาจารย์ธนากร กล่าวต่อว่า การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้คาดหวังผลแข่งขัน เพราะปีนี้ใช้กฎกติกาใหม่เกือบทั้งหมด เพราะต้องการเปิดโอกาสรุ่นน้องในทีม ชั้นปีที่ ๑-๒ ได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองจากเวทีนี้ ไปสู่เวทีต่อ ๆ ไปได้อย่างมีศักยภาพ

สนใจติดตามตารางการแข่งขันได้ที่ลิงค์ <http://www.smm sport.com/m/news.php?n=172787> อาจารย์ธนากร กล่าวทั้งทำย ผศ.ธนทรศรินทร์ กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนด้านกีฬาของนักศึกษามาโดยตลอด เริ่มจากให้โอกาสผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา สมัครเรียนในประเภทความสามารถพิเศษ และเรื่อยไปจนถึงด้านงบประมาณในการเข้าร่วมการแข่งขัน ด้านการฝึกซ้อมทั้งนักกีฬาและโค้ชตลอดปี

“เพื่อให้นักศึกษามีเวทีแสดงศักยภาพและเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับลีก และระดับทีมชาติต่อไป” ผศ.ธนทรศรินทร์ กล่าว

สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตกึ่งเวิร์คช็อปเรื่องดนตรีแจ๊ส โดยนักดนตรีระดับโลกชาวสวิสเซอร์แลนด์ FRANCELET MOSER ให้แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมที่มีใจรักด้านดนตรีเมื่อเร็ว ๆ นี้

อาจารย์ธงชัย เหลืองทอง ประธานสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้รู้จักการเล่นดนตรีสไตล์แจ๊สมากยิ่งขึ้น ซึ่งดนตรีแจ๊สมีมานานแล้ว แต่นักศึกษาในปัจจุบันไม่ค่อยให้ความนิยมกันมากนัก ทางสาขาจึงอยากเห็นนักศึกษาเปิดมุมมองใหม่ ๆ ในด้านดนตรี จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นการบริการวิชาการตามที่สาขาวิชาตั้งใจไว้ เพราะความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาของเรามีอยู่แล้ว และเป็นการให้ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก หากสิ่งที่จะได้กลับมามีมากกว่า นั่นคือ คนดนตรี ที่มี

ดนตรีสากล จัดมินิคอนเสิร์ต เปิดโลกทัศน์ทางดนตรีให้น.ศ.

คุณภาพในอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อวงการดนตรีต่อไป หากพวกเขาได้รับความรู้ที่ถูกต้องพร้อมเปิดโลกทัศน์ทางดนตรีที่ดีตั้งแต่วันนี้” อาจารย์ธงชัย กล่าว

อาจารย์ธงชัย กล่าวต่อว่า กิจกรรมต่างๆ ภายในงานมินิคอนเสิร์ตฯ มีการทำเวิร์คช็อปทางดนตรี ให้นักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรี และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาพูดคุยถึงการเล่นดนตรี พร้อมทั้งอธิบายเทคนิคต่าง ๆ ในการเล่นดนตรีสไตล์แจ๊ส

“กิจกรรมนี้ ยังนับว่าเป็นการเปิดเวทีเพื่อการพัฒนาทางดนตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับวงชั้นนำต่างประเทศ

FRANCELET MOSER และกิจกรรมแบบนี้ทางสาขาวิชาดนตรีสากลก็จะจัดขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ให้นักศึกษาได้เสริมศักยภาพทางดนตรีพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพทางดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลมากขึ้น” อาจารย์ธงชัย กล่าว

ประธานสาขาฯ กล่าวต่ออีกว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้รับประสบการณ์ในด้านดนตรีจากผู้ที่มีประสบการณ์ ที่พร้อมมาให้ความรู้มากมาย จึงเป็นการเรียนนอกห้องเรียนโดยมีอาชีพจริง ๆ จะได้เห็นทักษะและแนวทางการพัฒนาทางดนตรีและคาดหวังว่า นักศึกษาจะได้นำความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับสไตล์การเล่นดนตรีของแต่ละคน

วันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา





มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
CHANDRAKASEM
RAJABHAT
UNIVERSITY

เลือกในสิ่งที่ "ชอบ" เป็นในสิ่งที่ "ใช่"



สมัครเรียน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
www.chandra.ac.th



งานประชาสัมพันธ์ จันทรเกษม



โทร. 02 942 6900 - 99, 02 942 6800

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์



จันทร์กระจ่างฟ้า

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๒ ประจำปีที่ ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทพ.จันทรเกษม